

CÁC DOANH NGHIỆP

Sôi động những ngày đầu xuân



Công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP phấn khởi làm việc những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh với hy vọng về một năm thành công viên mãn. Những đơn hàng đầu tiên được ký kết, công nhân tập trung làm việc là sự khởi đầu một năm mới tốt lành. Hướng ứng lễ phát động doanh nghiệp thi đua

đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức, từ sáng ngày 11/2 (ngày 7 tháng Giêng), hơn 6.000 doanh nghiệp trong tỉnh đã đón công nhân và bắt tay ngay vào sản xuất. Tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP, 15.000 công nhân phấn khởi khi trở lại làm việc. Chị Nguyễn Thị Mai, công nhân tổ 1, nhà

máy MXP8, cụm công nghiệp Xuân Động (Xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng) chia sẻ: Ngày từ ngày đầu đi làm, chúng tôi rất vui vì được lãnh đạo Công ty quan tâm thăm hỏi, động viên và mừng tuổi lấy may đầu năm. Năm vừa qua, Công ty có nhiều đơn hàng xuất khẩu, công việc nhiều nên thu nhập của công nhân đạt trung bình

8 triệu đồng/người/tháng. Được Công ty thông báo kế hoạch sản xuất trong năm mới, khi trở lại làm việc chúng tôi gác lại mọi hoạt động vui chơi, giải trí, chuyên tâm vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu hàng hóa của Công ty. Niềm vui của công nhân Công ty MXP còn được nhân lên bởi trong dịp đầu xuân Công ty có cơ chế khen thưởng theo tuần, theo tháng nhằm động viên những công nhân chuyên cần và có năng suất lao động cao. Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Ngay từ đầu năm, Công ty đã ký kết được hàng chục hợp đồng với các đối tác nước ngoài, tổng đơn hàng xuất khẩu đạt hơn 5 triệu USD, hơn 270 triệu USD, tăng 15% so với năm 2018.

Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Bình (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), không khí làm việc những ngày đầu xuân cũng rất nhộn nhịp. Bà Hoàng Thị

Hồng, Giám đốc Công ty cho biết: Để thực hiện đúng theo hợp đồng, đáp ứng yêu cầu của các nhà máy nhiệt điện trong cả nước và giữ chữ tín của doanh nghiệp, chiều ngày 7 tháng Giêng, Công ty tổ chức gặp mặt và triển khai nhiệm vụ cho hơn 100 cán bộ, công nhân; đồng thời, huy động vật tư, phương tiện chuẩn bị hàng hóa vận chuyển cho các công ty nhiệt điện duy trì sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty cũng động viên cán bộ, công nhân tập trung thực hiện các dự án, xúc tiến du lịch, đưa khách tham quan, du xuân ở trong và ngoài nước.

Là doanh nghiệp chuyên đầu tư, xây dựng, lắp đặt các công trình, nhà máy công nghiệp, những ngày đầu xuân, công nhân Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) tập trung làm việc, khẩn trương hoàn thiện các cấu kiện thép để đưa tới nhiều công trình ở trong và ngoài tỉnh. Ông Dương Xuân Thịnh, Giám đốc Công ty chia sẻ: Nhờ chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn của tỉnh nên thời gian qua nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước đã đầu tư những dự án lớn vào địa bàn tỉnh, nhất là trong các khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty ký kết hợp đồng xây lắp hạ

tầng. Nhằm giúp các dự án sớm đi vào hoạt động, Công ty tận dụng tối đa thời gian, động viên công nhân làm việc, đầu tư nhiều thiết bị, máy móc hiện đại để chế tạo và sản xuất bảo đảm tiến độ.

Còn tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy), hàng chục con tàu cỡ lớn lướt sóng mang những chuyến hàng đầu tiên trong năm Kỷ Hợi đến các vùng, miền của đất nước cho khách hàng. Năm 2018, doanh thu của Công ty đạt trên 12.000 tỷ đồng; năm 2019, Công ty phấn đấu doanh thu tăng từ 25 - 30% so với năm 2018. Mục tiêu đó đồng nghĩa với việc Công ty phát triển lớn mạnh, đời sống cán bộ, công nhân ngày càng được nâng lên khiến tất cả cán bộ, công nhân thêm phấn khởi, tập trung làm việc ngay từ những ngày đầu năm mới.

Không khí sản xuất, kinh doanh trong những ngày đầu xuân mới là tín hiệu vui và cũng là cơ sở để hy vọng mục tiêu phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2019 đạt trên 68.000 tỷ đồng, tăng 20%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1.700 triệu USD, tăng 10% so với năm 2018 sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

HÀ THANH

Bổ sung 67 giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam



Ảnh minh họa

(chinhphu.vn) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BNNPTNT về việc ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định bổ sung 67 giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam bao gồm: 22 giống lúa, 21 giống ngô, 3 giống đậu tương, 2 giống khoai tây, 1 giống sắn, 1 giống lạc, 4 giống thuốc lá, 1 giống bông, 2 giống đậu, 2 giống mía, 1 giống nhãn, 2 giống bơ, 1 giống vải, 1 giống dưa, 1 giống thanh long, 1 giống bưởi, 1 giống cam.

Trong đó, 4 giống thuốc lá được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam bao gồm: giống thuốc lá VTL81 và giống thuốc lá GL2 chỉ được phép sản xuất, kinh doanh ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ; giống thuốc lá GL7 chỉ được phép sản xuất, kinh doanh ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc; giống thuốc lá CSC07 chỉ được phép sản xuất, kinh doanh ở các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/3/2019.

89% người Việt vẫn thích hàng nội địa



Ảnh minh họa

(vtv.vn) 89% người tiêu dùng được khảo sát yêu thích và 93% người tiêu dùng được khảo sát thường mua, sử dụng các sản phẩm trong nước.

Đây là kết quả khảo sát của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Yếu tố chất lượng và tính an toàn khi sử dụng đang được quan tâm nhất. Tiếp theo là các yếu tố như: thông tin sản phẩm rõ ràng, dễ tìm mua hay thương hiệu nổi tiếng.

Ngoài ra, giá cả, khuyến mại chỉ còn sức hút với một bộ phận nhỏ người tiêu dùng và không còn là yếu tố lựa chọn tiên quyết.

THU HIỀN

Từ ngày 4 tết đến nay, nông dân nhiều địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng đã tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng sản xuất vụ xuân.

Mỗi hơn 7 giờ sáng nhưng trên các cánh đồng của xã Mê Linh, bà con nông dân đã ra đồng cấy lúa xuân. Tất cả đều hối hả để bảo đảm khung thời vụ tốt nhất. Chị Phạm Thị Thơm ở thôn Hậu cho biết: Ngày từ mùng 4 tết, gia đình tôi đã ra đồng cấy 2 mẫu lúa với giống chất lượng cao. Trước đây, 100% diện tích đều gieo thẳng song từ khi nhận được khuyến cáo về tác hại của việc phun thuốc trừ cỏ xuống ruộng trước khi gieo thẳng với môi trường nên gia đình đã chuyển sang cấy tay truyền thống và thuê máy cấy mạ khay về cấy cho nhanh. Đến nay, cơ bản diện tích của gia đình đã cấy xong. Xã Mê Linh từng dẫn đầu huyện về diện tích gieo thẳng (chiếm gần 100%) song đến nay diện tích gieo thẳng đã giảm xuống còn rất thấp. Toàn xã có khoảng 360ha đất nông nghiệp, vụ xuân năm nay nông dân tập trung gieo cấy các giống lúa chất lượng cao như lúa Nhật, Đài thơm 8, T10, Bắc thơm số 7... Ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc HTX DVNN

ĐÔNG HƯNG
Nông dân xuống đồng gieo cấy lúa xuân



Cấy máy bằng mạ khay trên cánh đồng xã Đông Động (Đông Hưng).

xã cho biết: Từ thành công của việc sản xuất lúa Nhật có bao tiêu sản phẩm từ vụ trước, vụ xuân năm 2019, HTX tiếp tục triển khai 3 mô hình sản xuất lúa hàng hóa trên cánh đồng lớn, thu hút 150 hộ xã viên tham gia, gồm: mô hình cấy lúa giảm phát thải khí nhà kính 10ha, lúa Đài thơm 8 là 10ha và lúa Nhật. HTX đã ký với Công ty TNHH Thuận Khang cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật và bao

tiêu toàn bộ sản phẩm đối với các mô hình trên. Hiện bà con nông dân đang tích cực ra đồng sản xuất lúa xuân, HTX chủ động cung cấp nước cho toàn bộ diện tích và cung ứng vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng phục vụ sản xuất.

Cũng ra đồng từ sáng mùng 4 tết, chị Phạm Thị Thủy ở xã Đông Động đảm nhận nhiệm vụ chuyển mạ ra ruộng còn chống chị thì điều khiển máy cấy mạ

khay cấy cho các gia đình trong xã và các xã lân cận. Chị Thủy cho biết: Thời tiết đầu xuân hơi se lạnh, không mưa, rất thuận lợi cho việc gieo cấy. Mùng 4 tết, vợ chồng tôi đã đưa máy cấy ra đồng khai xuân. Do thiếu nhân lực và mặt bằng để gieo mạ khay nên mỗi vụ gia đình chỉ nhận cấy trên 50 mẫu và trên 20 mẫu ruộng của gia đình. Hai vợ chồng cấy thuê từ sáng sớm tới tối bảo đảm thời vụ cho bà con.

Đông Xá là một trong những xã dẫn đầu huyện về trồng cây vụ đông, do vậy một phần diện tích trồng rau màu phục vụ tết của bà con không thể cấy ải sớm. Ông Nguyễn Văn Thường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đông Xá phấn đấu cấy xong lúa xuân trước ngày 25/2/2019 nên ngày từ trong tết đã chỉ đạo HTX DVNN tuyên truyền, vận động bà con khẩn trương thu hoạch toàn bộ diện tích rau màu, tổ chức khơi thông hệ thống mương máng, lấy nước vào

đồng ruộng, huy động máy cày, máy bừa ra đồng làm đất cho bà con gieo cấy đúng khung thời vụ. Chị Bùi Thị Thắm, thôn Tây Bình Cách cho biết: Vụ đông năm 2018, gia đình trồng trên 1 mẫu rau màu, trước tết đã thu hoạch xong, thu đến đâu thì thuê máy làm đất ngay đến đó, hiện máy đã cày bừa xong. Sau tết, tôi đã cấy được trên 1 mẫu trong tổng số 1,5 mẫu lúa xuân của gia đình.

Vụ xuân năm 2019, huyện Đông Hưng phấn đấu gieo cấy gần 11.500ha, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm từ 35 - 40%, tập trung vào các giống lúa có thị trường tiêu thụ tốt như Bắc thơm số 7, T10, lúa Nhật, TBR225... Đông chí Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để vụ xuân năm 2019 giành thắng lợi, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng triệt để biện pháp "3 giảm, 3 tăng",

ứng dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI, phương pháp gieo cấy hiệu ứng hàng biên, cấy máy mạ khay... Với giống lúa thuần chất lượng cao chỉ cấy ở đất vằn, đất tốt, tươi, tiêu chuồng, không cấy giống BC15, TBR225 tại các vùng chua trũng, vùng dễ nhiễm bệnh đạo ôn. Các địa phương chủ động làm tốt việc điều tiết nước vào đồng ruộng. Để nông dân yên tâm bám đồng, bám ruộng, hạn chế ruộng bỏ hoang, ngoài cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh như hỗ trợ kinh phí diệt chuột, mua máy cày, hỗ trợ nông dân tích tụ ruộng đất lúa với quy mô từ 2ha trở lên, liên thừa để phát triển sản xuất hàng hóa, huyện cũng hỗ trợ 100% giống lúa cho mô hình gieo cấy giống lúa mới từ 5 - 10ha.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành gieo cấy lúa xuân, ngành Nông nghiệp huyện còn hướng dẫn các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, diệt trừ ốc bươu vàng, chuột, làm tốt công tác dự báo phát hiện và phòng, trừ kịp thời các loại sâu bệnh phát sinh trên đồng ruộng.

THU HIỀN

Đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách

Các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ luôn được thành phố Thái Bình chú trọng thực hiện đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Gia đình ông Nguyễn Đình Chuẩn, thôn Tống Văn, xã Vũ Chính là một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tống Văn do Hội Cựu chiến binh xã quản lý. Ông Chuẩn tâm sự: Được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, gia đình tôi mừng lắm. Với số tiền đó, tôi đã đầu tư trồng 2 sào với nhiều loại hoa như hoa cúc, hoa hồng, hoa sen cạn, hoa bạch lan, hoa

giọt ngọc... Sử dụng vốn vay có hiệu quả đã đem lại thu nhập cao gấp 5 lần so với cây lúa, từ đó ông Chuẩn có thể trả tiền lãi vay đúng kỳ hạn đồng thời duy trì cuộc sống gia đình. Cũng như gia đình ông Chuẩn, gia đình ông Vũ Đức Tuyến, thôn Tống Văn, xã Vũ Chính đang vay 50 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh để phát triển nghề trồng hoa. Từ quy mô ban đầu chỉ vài sào, sau nhờ mang lại hiệu quả cao cộng với kinh nghiệm tích lũy được, ông Tuyến quyết tâm mở

rộng quy mô với diện tích hiện nay hơn 3.000m² với 10 loại hoa (ngọc thảo, dạ thảo, đồng tiền, cúc mâm xôi, tulip...) xuất bán đi các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa... Đến ngày 31/12/2018, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trên địa bàn thành phố đạt 147,879 tỷ đồng, tăng 10,48% so với thời điểm 31/12/2017, trong đó nguồn vốn trung ương chiếm 68,22%, nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm 2,85%, nguồn vốn huy động cấp bù lãi suất chiếm



Gia đình ông Vũ Đức Tuyến, thôn Tống Văn, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) phát triển nghề trồng hoa từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

28,93%; tổng dư nợ cho vay đạt 146,77 tỷ đồng, tăng 10,8% so với thời điểm 31/12/2017 với 4.623 khách hàng đang vay vốn. Ông Vũ Văn Thuận, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Cùng với việc tham mưu cho Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành

phố phân khai kịp thời chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao theo đúng quy định, thời gian qua, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn phối hợp có hiệu quả với các tổ chức hội, đoàn thể trong việc ủy thác cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến ngày 31/12/2018, trên địa bàn thành phố có

hơn 4.600 người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn ưu đãi ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể với tổng dư nợ 145,1 tỷ đồng, chiếm 98,7% tổng dư nợ cho vay. Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm

điểm trực giao dịch xã, từ đó tạo nguồn vốn để cho vay quay vòng. Đến ngày 31/12/2018, toàn thành phố đã huy động được 7,116 tỷ đồng tiền tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu qua tổ tiết kiệm và vay vốn và 4,902 tỷ đồng tiền tiết kiệm tại điểm trực giao dịch của 18 xã, phường. Nhờ luôn đồng hành cùng người nghèo và các đối tượng chính sách nên đến hết năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 2,06%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,06%.

MINH HƯƠNG

Tỷ lệ các chương trình cho vay ưu đãi ở thành phố Thái Bình đến thời điểm 31/12/2018

